

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SIMAT - บรรยากาตลาดพาให้คิด

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

แค่นั่งเฝ้าจับตามองตลาดใน 2-3 วันที่ผ่านมา จะเห็นการแกว่งๆ ของตลาดเหมือนกับว่า จะเอายังไงดีนะ อยากขึ้น อยากลง หรือ จะแกว่งออกข้างไปแบบนี้สักระยะ แล้วรอว่า นักลงทุนผลกันเมื่อไหร่ ก็มี 2 อย่างเท่านั้น ไม่กระชากขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว ก็ทุบลงแบบหึ่งๆ อย่างใจหาย แต่เท่าที่ไล่ดูหุ้นรายตัว และจุดซื้อหุ้นไว้ในลิตส์หุ้นเทคนิคสวย อากาเล่นดูดี ผลออกมาว่า มีหลายตัวเลย... แบบนี้แหละ ยิ่งจะคิดหนักเข้าไปใหญ่ เพราะหุ้นส่วนใหญ่ ก็จะเป็นหุ้นเล็ก ๆ เสียมากกว่า ส่วนหุ้นหลัก หรือ หุ้นใหญ่ ๆ นั้น ก็สลับกันขึ้นบางลงบ้าง บางตัวก็ตีวันแฉวัน เอาใจละแบบนี้... หลายๆ ท่านก็สงสัยเหมือนกัน กระจมิง เลยถามเหนือเมฆเข้าไปว่า แบบนี้ จะออกหน้าไหนละเนี่ย ก็ง่าย ๆ ครับ อย่างที่กล่าวบ่อยๆ หากจุดที่เขาแกว่งตัวให้เจอ แล้วเขาเฉลยทางไหน ก็รอว่ากันไปตามนั้น... อ้าว ถ้าแบบนี้ ก็เห็นตรงกันแล้วใช้ไหมละ 1675 กับ 1695 ออกทางไหนก่อน ก็ว่ากันไปตามนั้น แต่ถ้าใครอยากจะทำดีมือ อากาวิดน้ำหนัก ก็ลองเข้าไปหาดูช่วย คือ Indicator ที่ชอบๆ ชัก 1 ตัว แล้วก็เห็นว่าจะให้น้ำหนักทางไหนมากกว่ากัน ถ้าเป็นเหนือเมฆ ก็จะเอาแค่อัตรา 14RSI มาดูก่อนแล้วกัน หรือ จะเอา MACD ก็ได้นะ น้ำหนักพอๆ กัน... แล้วที่ยังมีหุ้นบาดตาเซียน มาเขียนได้อู้อยู่เนี่ย จะเห็นเลยว่า 2-3 วันที่ผ่านมา เหนือเมฆจะเอาหุ้นที่ไม่ใช่ซาชั้นจริงนะ จะเป็นหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วในก่อนหน้านี้ แต่ก็เริ่มๆ จะสลับในการกลับตัวเป็นขาขึ้น หรือ ถ้าหากว่าตลาดจะแย่งจริง ๆ หุ้นที่อยู่ในระดับต่ำๆ ก็อาจจะไม่ลง หรือ ถ่างง ก็คงไม่ลงแย่มากนักก็ได้

ดูตามเกม...

อ่านเกมตามรูปแบบการแกว่งตัว และระดับที่มีนัยสำคัญต่างๆ ก็อาจจะมีส่วนการกลับมาเป็นเกมของการเล่นทางขึ้นได้ แต่ก็อย่างว่านั่นแหละครับ เงื่อนไข ต้องยังอยู่เท่านั้น ถึงจะจริงได้

แนวรับ : ... 2.30-2.20 ราคาขึ้น ยังถือว่า น่าสะสมได้อยู่

เป้าหมาย : ... 2.60-2.70 และ อาจจะคาดหวังได้ถึง 3.00

Price Chart...(SIMAT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SIMAT... ตามเส้นที่ลาก หรือวาดไว้นั้น เราจะพอคาดได้ว่า แนวโน้มขาลง น่าจะจบลงไปแล้วได้ ซึ่งเริ่มจะยืนยันจากการขึ้นมาเหนือ 2.20 ได้ แปลว่า ถ้าจะไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่า 2.20 เสียก่อน ก็ยังน่าเก็งกำไรตามหน้าได้อยู่ และเป้าหมายก็จะเล่นสั้นๆ หรือ อาจจะพอหวังเล่นรอบได้ โดยจะมีแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ระดับ 2.60-2.70 ก่อน แล้วต่อไปก็จะมีแนวต้านที่สำคัญอยู่ที่ 3.00 ที่บอกว่าสำคัญนั้น คือ ถ้าขึ้นไปยืนระดับ 3.00 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นการยืนยันได้แท้จริงว่าแนวโน้มขาลงที่เป็นมาก่อนหน้านั้นนั้น ได้จบลงแล้ว ดูยังไง เพราะอะไร อันนี้เหนือเมฆเคยบอกเทคนิคการดูไว้บ่อยๆ แล้วเหมือนกันนะครับ แต่ก็ว่าไปตามตำรา